

miền Nam Cali, trong đó có Santa Ana, Orange county sẽ là vùng đất mà tất cả chúng ta nên vun bón, gây dựng nhưng cỏ sở xứng danh, để làm thành một vùng phồn thịnh, có phố Hue, có Saigon, có Hồ than thỏ, có Hòn chông, có Bãi sau Vung Tàu vv..... cho dòng hương thêm khàn khít, cho những tâm hồn được tuổi được âm lòng hồn, cho trẻ thơ sanh đẻ bên xứ có Hue này thấy được chút gì là quê hương chúng ta trước đây.

Rồi đây sẽ có nhiều cỏ sở văn hóa được thiết lập, nhưng hội đoàn chân hưng và xây dựng đạo đức cho truyền Vietnam ra đời. Đa cỏ nhiều tiếp xúc, nhiều văn đong và tôi nghề nhưng bậc kỳ lao hằng thiết tha với cộng đồng người Việt di cư sẽ thành công trong sứ mạng cao cả của họ.

Thân mến,

Giai đáp các bài toán vui đang trong LTAHCC 17

Bài toán gay .- Tóm tắt đầu đề. Vua Hung-Vương chọn rể, ba thí sinh A, B và C, sau nhiều vòng loại, được đem trình diện trước Vua. Năm bạng vẽ : 3 bạng vẽ là trâu, 2 bạng vẽ trái cau, được đem ra cho họ xem. A, B, C được bao ngồi xuống theo hàng một. A ngồi đầu, B ngồi ke (thầy lưng A), C ngồi sau cùng (thầy lưng A và B) Vua lấy 3 tấm bạng móc vào lưng 3 người. Ai luận trúng mình đeo bạng gì thì được chọn làm phò-mã. Sau một thời gian lâu, A đứng dậy nói trúng phóc mình đeo bạng gì và được vợ. Hỏi : A luận ra sao ?

TRA LỜI : A luận như sau :

- Có 3 bạng trâu và 2 bạng cau.

1- Nếu ta đeo bạng cau và B cũng đeo bạng cau thì chắc chắn C nó đã là âm lên là nó đeo bạng trâu rồi (vì chỉ có 2 bạng cau thôi). Nay giờ mà C vẫn cầm miệng thì giả thuyết này sai !

2- Nếu ta đeo bạng cau và C cầm miệng thì B dường nhiên phải hiểu là nó đeo bạng trâu rồi (vì nó (B) mà đeo bạng cau tức là trường hợp 1 thì C đã là âm lên rồi) và nó đã là âm lên rồi. Nhưng B vẫn cầm miệng thì có nghĩa là giả thuyết ta đeo bạng cau là sai.

Kết luận : Ta chắc chắn đeo bạng trâu rồi.

Các bạn đã đáp trúng :

Vũ-Ngọc-Cap (Canada), Phạm-Minh-Quang (San Jose), Hoàng-Ngọc-An (New Orleans), Huỳnh-Vân-An (W.Colombia), Mai-Đức-Phùng (Hayward), Trương-Minh-Trung (Santa Clara), Lê-Xuan-Mai (Con ai-huu Lê-Phú-Yên), Đoàn-Ky-Tướng (Texas), Trương-Dinh-Huân (Dakar), Nguyễn-Thanh-Tung (New Orleans), Nguyễn-Việt-Cường (Tarzana), Nguyễn-Minh-Quang (Garden grove), Trương-Nhũ-Bích (France), Nguyễn-Vân-Đình (Wisconsin).

Thành thật đa tạ.

( xem tiếp trang 57 )

Tiểu lam Anh-Quốc.

(Dần Anh được tiếng là tiểu-lam rất y nhi. Đi xem hát về có khi vai ngay sau mỗi thăm ý mà cười.)

Chàng và nàng biết nhau từ thế-chất lần tình thân. Hôm nay quyết định kiểm điểm lần cuối trước khi tiến hành thủ tục hôn nhân.

Chàng : " Em yêu nhất ở con người anh cái gì nè ? "

Nàng (suy nghĩ một chập) : " Em yêu nhất cái miệng duyên dáng và bộ râu mep của anh ! Còn anh ? Anh yêu nhất ở con người em cái gì ? "

Chàng (cùng suy nghĩ một chập) : Anh cũng thế.

Hai người đồng kết luận : Ra ta hợp tâm đầu !